

โดนใจชาวเอ็กซ์ตรีม!!

“เวโล โฮเทล” สระแก้ว จักรยานที่รักเข้าพักได้ทั้งในคีย์



ที่พักบนเส้นทาง

ใกล้ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีโรงแรมเปิดใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ “โรงแรม เดอะ เวโล แอนด์ บิม แพรด” (The Velo's Hotel & BMX Pump Track) หรือ “เวโล โฮเทล” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมเพื่อคนรักการปั่นจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบจักรยาน BXM ชอบการขี่ผาดโผน เพราะที่นี่มีสนามซ้อม BMX Pump Track มาตรฐานระดับโลก ขนาดความยาว 400 เมตร และห้องพักที่สามารถนำจักรยานเข้าไปไว้ในห้องด้วยได้

ด้วยความที่ คุณโหน่ง อนุรักษ์ เทียนทอง กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เจ้าของโรงแรมเวโล โฮเทลแห่งนี้ เป็นผู้รักการปั่นจักรยาน BMX มาก แต่เห็นว่าในเมืองไทยไม่มีสนามสำหรับขี่ที่ได้มาตรฐาน จึงลงมือสร้างสนามปั่นจักรยาน BMX Pump Track ขึ้น และจริงจังถึงขนาดที่ให้นักแข่งจักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill) มีอาชีพระดับแชมป์โลกชาวสวิสเซอร์แลนด์และมีประสบการณ์ในการออกแบบสนามอย่าง Mr.Claudio Caluori มาช่วยดำเนินการให้ โดยเป็นสนาม Pump Track ที่ได้มาตรฐานระดับโลก สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย

สนามแห่งนี้ไม่ได้สร้างไว้ปั่นเล่นสนุกๆ คนเดียว แต่ยังเปิดให้เด็กๆ

และเยาวชนที่สนใจ คนปั่นจักรยาน BMX และจักรยานทั่วไป รวมไปถึงเหล่าคนรักกิจกรรมกีฬาเอ็กซ์ตรีม ทั้งสเก็ตบอร์ด โรลเลอร์เบลด ฯลฯ ได้มาใช้สนามทดลองขี่หรือฝึกซ้อมกันได้ฟรีๆ กัน โดยในส่วนของสนามปั่นนี้ได้สร้างและเปิดให้ใช้มาได้ราวปีกว่าๆ แล้ว และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักปั่นจักรยาน BMX ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

จากนั้นโรงแรมเวโล โฮเทลจึงเกิดตามมา เพื่อรองรับนักปั่นที่เดินทางมาลองสนามจากที่ไกลๆ ให้ได้พักผ่อนกันอย่างสบายๆ ดังนั้น โรงแรมแห่งนี้จึงมีการใช้งานหลายๆ อย่างที่ตอบสนองคนปั่นจักรยานมาด้วยได้เป็นอย่างดี โดยมีห้องพักแบบ Bike Type เป็นห้องพักสำหรับนักปั่นตัวจริง ที่อนุญาตให้นักจักรยานดันโปรดเข้าห้องพักไปนอนด้วยกันได้เลยโดยไม่ต้องห่วงว่าต้องทิ้งจักรยานไว้ในรถหรือจอดทิ้งไว้ด้านนอก โดยภายในห้องจะมีที่แขวนจักรยานไว้ให้ ภายในห้องตกแต่งด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์จักรยานที่นำมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น โคมไฟ ชั้นวางของ โดยห้องพักแบบ Bike Type นี้มีจำนวน 20 ห้อง ตั้งอยู่ติดกับสนาม BMX Pump Track เลย

นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีห้องพักให้เลือกแบบ Deluxe Pool Access จำนวน 12 ห้อง เหมาะสำหรับครอบครัวหรือคู่รัก เพราะเป็นห้องที่มีระเบียงติดกับสระน้ำ สามารถลงเล่นน้ำได้จากในห้องพักได้เลย จะว่ายน้ำเล่นหย่อนใจ หรือเล่นสไลเดอร์สนุกๆ ก็สามารถทำได้ และห้องแบบ Deluxe Pool View จำนวน 16 ห้อง ที่สามารถชมวิวสระว่ายน้ำและชมทัศนียภาพของ



พนักจักรยานสุดที่รักเข้าไปนอนในห้องด้วยกัน



ตกแต่งได้ถูกใจชาวจักรยาน



ห้องพักแบบ Deluxe Pool Access สามารถลงเล่นสระว่ายน้ำได้จากภายในห้อง

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2559

ปีที่: 8

ฉบับที่: 2097

Col.Inch: 77.16 Ad Value: 115,740

หน้า: 17(ล่าง)

PRValue (x3): 347,220

คลิป: ลีลี

คอลัมน์: ที่พักผ่อนเส้นทาง: โดนใจชาวเอ็กซ์ตรีม!! "เวโล โฮเทล" สระแก้วจูงจักรยานที่รักเข้าพัก...



มีจุดรับฝากจักรยานที่บริเวณล็อบบี้



บริเวณล็อบบี้



สระว่ายน้ำมีให้บริการ

สามห้องได้อย่างชัดเจน ส่วนห้อง Superior Garden View จำนวน 36 ห้อง เป็นห้องพักมาตรฐานชมวิวด้าน และห้องแบบครอบครัว Family อีกจำนวน 4 ห้อง ซึ่งห้องทั้งหลายที่ไม่ใช่ Bike Type นี้จะไม่สามารถนำจักรยานเข้ามาภายในห้องพักได้ แต่ก็มีที่สำหรับฝากจักรยานไว้ภายในล็อบบี้ของโรงแรมได้อย่างปลอดภัย

และนอกจากจะมีสระว่ายน้ำพร้อมสไลเดอร์ให้ว่ายน้ำเล่นออกกำลังกายแล้ว ทางโรงแรมยังมีห้องออกกำลังกายที่มีเครื่องออกกำลังกายมาตรฐานต่างๆ อีกทั้งยังมีเครื่องปั่นจักรยานแบบ Simulation เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการออกกำลังกาย โดยสามารถเลือกสนามการปั่นได้ การฝึกปั่นจักรยานจะจำลองพื้นที่จริงตามภาพที่เห็น ไม่ว่าจะปั่นขึ้นเขาหรือปั่นลงเขาทำให้รู้สึกเสมือนปั่นอยู่ในพื้นที่จริง และแน่นอนว่าหากแขกผู้เข้าพักอยากลองปั่นแบบเอ็กซ์ตรีมในสนามแข่ง BMX Pump Track ก็สามารถทำได้ โดยจะมีบริการชุดความปลอดภัยและจักรยานเตรียมไว้ให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่ได้นำจักรยานมาด้วย

ในส่วนของการบริการด้านอื่นๆ ของโรงแรมนั้น ก็ยังมีห้องอาหาร "Big Bite" ให้บริการอาหารไทยแบบฟิวชั่น โดยมีแม่ครัวท้องถิ่น และแน่นอนว่า สำหรับคณะที่ต้องการจัดประชุมสัมมนา ที่โรงแรมก็มีให้บริการห้องจัดประชุมอย่างพร้อมสรรพ

เรียกได้ว่า "เวโล โฮเทล" เป็นโรงแรมจักรยานเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยในประเทศไทย ทั้งยังมีสนามแข่งขัน BMX Pump Track มาตรฐานระดับโลก ทำให้หน้าเชื่อว่า อีกไม่นาน อยุธยาประเทศ และ "เวโล โฮเทล" จะเป็นที่รู้จักของคนรักจักรยาน BMX คนรักกีฬาเอ็กซ์ตรีม ทั้งชาวไทยและชาวโลกในอีกไม่นาน



โรงแรมเวโล โฮเทล พร้อมสนามปั่นจักรยาน BMX Pump Track มาตรฐานโลก

"โรงแรม เดอะ เวโล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ บีเอ็ม แทรค" ตั้งอยู่เลขที่ 62 ถนนธนบุรี อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 09-5507-0575, 0-3723-1458-9 หรือดูรายละเอียดที่เฟซบุ๊ก : The Velo's Hotel & BMX Pump Track